

ZIGA - อาจได้เวลา ตัวเล็กๆ อีกหรือเปล่า

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

นั่งเฝ้าตลาดแล้วเห็นหุ้นที่วิ่งๆ ผ่านหน้าจอ เอาแบบเด่นๆ นะ จะอยู่ในหมวดหุ้นกลางๆ เล็กๆ เสียมากกว่า ส่วนหุ้นใหญ่ๆ หรือ หุ้นหลักๆ ก็มีบ้างในบางตัวที่ผ่านตาแบบวูบวาบ ให้ถึงขั้นต้องเข้าไปกดกราฟดูซะหน่อย... แต่สัญญาณหุ้นใหญ่ๆ ก็ยังอาจจะเรียกกว่า ไม่ดีจริงแม้ว่าจะไม่ร้าย แต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวนี้แหละครับ อ้าว ถ้าออกมาในบรรยากาศแบบนี้ คิดไว้ก่อนได้เลยเหมือนกันว่าตลาดอาจจะใกล้ถึงรอบพักตัว ไม่ว่าจะเลือกพักตัวแบบออกข้าง หรือ อาจจะเลือกพักตัวในทางอ่อนตัวลงแบบไหนก็ได้ทั้งนั้น... ก็อย่างว่าแหละครับ จากระดับ 1520+/- มาถึงระดับ 1610+/- ก็เกือบๆ 100 จุด การพักตัว ย่อมจะมีได้ แล้วยิ่งเห็นการขึ้นใน 2 วันที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายเริ่มหายหรือเบาบางลงไปในนั้นอาจจะต้องระวังๆ หมตรอบขาขึ้นจริงๆ แล้วก็ได้... แล้วก็อย่างที่กล่าวไว้ว่า คลื่น 4 จะจบจริงแล้วหรือไม่ การขึ้นที่ขึ้นมา จะเป็นการขึ้นในคลื่น 5 หรือยัง เหนือเมฆก็ได้มีจุดไว้ที่ระดับ 1630 ต้องยืนให้ได้มันคง ซึ่งถ้ายังไม่ได้ ก็แปลว่า ยังไม่ยืนยันการจบคลื่น 4 หรือ การขึ้นที่ขึ้นมา ก็ยังไม่ใช่คลื่น 5 ... การจะกลับเป็นขาขึ้นจริงจังได้นั้น อาจจะต้องมีรูปแบบของการกลับตัวอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า ต้องรอการยืนในระดับที่เหนือเมฆดูไว้ หรือ จะรออ่านสัญญาณแนวโน้ม จากเครื่องมืออ่านแนวโน้มเสียก่อนก็ได้... เอาเป็นว่าบรรยากาศของตลาดในระยะนี้ ก็ต้องระวังๆ ไว้หน่อยก็ดีนะครับ การเข้าใกล้ระดับ 1630+/- แล้วไม่ผ่านการอ่อนตัวก็พร้อมจะเกิดขึ้นตามมาได้... หรือถ้ายังไม่อยากลงลึกๆ ก็ต้องยืนที่ 1610 ให้ได้มันคงไว้ก่อน

ดูตามเกม...

จะว่าไปแล้ว ก็น่าจะต้องมีการคาดหวังบ้างแหละที่อาจจะขึ้นแรงๆ ในรอบนี้ด้วยเหตุที่ว่า ไนโครสร้างใหญ่ๆ แล้วนั้น มีการลงมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีแดงสลับ แต่ก็ไม่ใช่รอบใหญ่ๆ

แนวรับ : ... 3.38-3.26 ราคาที่พอได้ ห้ามหลุด 3.20

เป้าหมาย : ... 3.60-3.70 และ หากผ่านได้ ก็มีลุ้น 4.30

Price Chart...(ZIGA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ZIGA... มีรูปแบบการแกว่งตัวที่เกิดเป็น Price Pattern ในแนวโน้มเชิงบวก อีกทั้ง ค่าสัญญาณของเครื่องมืออ่านแนวโน้ม อย่าง MA. นั้น ก็อยู่ในค่าที่เป็นแนวโน้มเชิงบวกเช่นกัน หากไม่มีการลงมาต่ำกว่าระดับ 3.20 เสียก่อน ก็ยังน่าจับตา... เอาจริงๆ เลยนั้น หากจะเปิดที่ราคา 3.38 หรือ 3.40 ขึ้นไป แต่ไม่มาก ก็ยังน่าซื้อแบบเก็งกำไรตามนั้น... ข้อสำคัญของหุ้นตัวนี้หรือแม้แต่หุ้นเล็กๆ ตัวอื่นๆ ก็ตาม หากไม่ไปไปตามที่คาดหวังไว้ ก็อย่าคิดหาเรื่องอื่นๆ มาเข้าข้างตัวเองเพื่อจะถือลุ้นต่อไปสักระยะนะ อย่าง ZIGA นี้ ถ้าต่ำกว่า 3.20 เมื่อไหร่ เราซื้อมาราคาไหน ก็ต้องยอมมอบตัวและรับการขาดทุนไปก่อน ถ้าถือไว้ อาจจะบาดเจ็บหนัก